

HFC

**HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ VÀ NỘP TIỀN MUA TRÁI PHIẾU CHUYÊN ĐỔI
CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU HFC**

(Giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu số 29/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 10/02/2020)

THỜI GIAN CHÀO BÁN: 03/03/2020 – 30/03/2020

STT	HƯỚNG DẪN CHI TIẾT
-----	--------------------

Bước 1 Hướng dẫn nộp Giấy Đăng ký mua Trái phiếu
Thời hạn: từ ngày 03/03/2018 tới ngày 30/03/2020

1.1 Cổ đông đã thực hiện lưu ký chứng khoán
 Cổ đông tiến hành làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền đặt mua trái phiếu chuyên đổi tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

1.2 Cổ đông chưa lưu ký chứng khoán
 Cổ đông làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua tại phòng Tài chính – Kế toán của Công ty cổ phần Xăng dầu HFC - Tầng F3, toà nhà 187 Nguyễn Lương Bằng, Quận Đống Đa, Tp. Hà Nội

Hồ sơ mang theo khi Đăng Ký Mua Trái Phiếu:

1. CMND/Căn cước công dân bản gốc (đối với cổ đông cá nhân), giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (đối với cổ đông tổ chức)
2. Giấy ủy quyền người đến đăng ký mua trong trường hợp nộp trực tiếp tại HFC (mẫu giấy ủy quyền tại phụ lục đính kèm)

Bước 2 Hướng dẫn nộp tiền
2 Cổ đông cá nhân/tổ chức nộp tiền trước 17h của ngày trên Giấy Đăng Ký Mua Trái Phiếu.

Hạn cuối nhận đơn và nộp tiền: 17h ngày 30/03/2020

Cổ đông nộp tiền vào tài khoản phong tỏa của Công ty Cổ phần Xăng dầu HFC theo hướng dẫn sau:

Người thụ hưởng	:	Công ty Cổ phần Xăng dầu HFC
Số tài khoản	:	114000211599
Mở tại	:	Ngân hàng TMCP Công Thương (VietinBank) chi nhánh Hoàn Kiếm
Tỉnh/TP	:	Hà Nội
Nội dung chuyển khoản	:	[Ten to chuc/ca nhan] [GDKKD/CMND/CCCD] thanh toan tien mua [so luong] trai phieu HFC

Lưu ý:

Nếu tiền không được chuyển đến tài khoản phong tỏa của HFC trước 17h của ngày trên Giấy Đăng Ký Mua Trái Phiếu thì Giấy Đăng Ký được coi là hết hiệu lực và Cổ đông có nhu cầu mua xin thực hiện lại Bước 1:

Bước 3 Xác Nhận Đặt Mua Thành Công
3 Hết thời hạn đăng ký đặt mua và nộp tiền nói trên, trong vòng 07 ngày làm việc HFC sẽ gửi 01 (một) bản Xác Nhận Đặt Mua Thành Công có xác nhận của HFC tới từng Cổ đông theo địa chỉ đã đăng ký trên Giấy Đăng Ký Mua Trái Phiếu.

- Trường hợp đợt phát hành trái phiếu không thành công, Cổ đông sẽ được hoàn trả toàn bộ số tiền đã thanh toán theo thông tin tại Giấy Đăng Ký Mua Trái Phiếu.



PHỤ LỤC 1: Mẫu giấy đăng ký mua trái phiếu**GIẤY ĐĂNG KÝ MUA TRÁI PHIẾU CHUYỂN ĐỔI CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU HFC***(Giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu số 29/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 10/02/2020)***Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU HFC (“Tổ Chức Phát Hành”)****I. TỔ CHỨC/CÁ NHÂN ĐĂNG KÝ MUA**

Họ và tên cá nhân/Tên tổ chức	:
CMND/Giấy CNĐKDN hoặc tương đương	:	Số do cấp ngày
Địa chỉ liên lạc	:
Số điện thoại	:
Thông tin Tài khoản Ngân hàng	:	Tên Tài Khoản: Số tài khoản thanh toán: Mở tại: Tỉnh/TP:
Số lượng cổ phiếu sở hữu	:
Số lượng trái phiếu được phép mua	:
Người đại diện	:
Vấn bản ủy quyền	:

II. TRÁI PHIẾU ĐĂNG KÝ MUA

Tên trái phiếu	:	Trái phiếu chuyển đổi Công ty Cổ phần Xăng dầu HFC
Tổ chức phát hành	:	Công ty Cổ phần Xăng dầu HFC
Mệnh giá	:	100.000 VND (Một trăm nghìn Đồng)/Trái Phiếu
Kỳ hạn	:	01 năm
Đợt chào bán	:	Từ ngày 03/03/2020 đến ngày 30/03/2020
Số lượng	:
Số tiền phải thanh toán (*)	:

() bằng số lượng nhân với mệnh giá*

III. ĐĂNG KÝ MUA TRÁI PHIẾU VÀ THANH TOÁN

Chúng tôi cam kết không muộn hơn 17h00 của ngày ký Giấy Đăng Ký Mua Trái Phiếu này, chúng tôi sẽ chuyển toàn bộ số tiền phải thanh toán nêu tại Mục II trên vào tài khoản phong tỏa của Công ty.

Chúng tôi cam kết đã xin được tất cả các chấp thuận và hoàn thành các thủ tục cần thiết (dù là chấp thuận và thủ tục trong nội bộ nhà đầu tư hay từ các cơ quan có thẩm quyền liên quan), và đã gửi các thông báo cần thiết để có thể đăng ký đặt mua/mua Trái Phiếu với thông tin như trên (áp dụng đối với Bên đặt mua là tổ chức).

- Số lượng trái phiếu mà Bên đặt mua được phép mua theo tỷ lệ phát hành được Đại hội đồng cổ đông 2019 thông qua: 32.276675:1 (Cổ đông sơ hữu 32.276675 cổ phiếu được quyền mua 01 trái phiếu chuyển đổi);
- Bên đặt mua đã đọc, hiểu và chấp thuận Các Điều Kiện Trái Phiếu và các điều khoản của các Văn Kiện Trái Phiếu và đã tự mình đưa ra quyết định đầu tư dựa trên những đánh giá, thẩm định của chính mình và dựa vào ý kiến tư vấn từ các chuyên gia tư vấn (nếu có);
- Bên đặt mua sử dụng nguồn tiền hợp pháp để thanh toán số tiền phải thanh toán nêu trên. Nếu Bên đặt mua không chuyển tiền hoặc không chuyển tiền đầy đủ trong thời hạn nêu trên thì Giấy đăng ký mua trái phiếu này sẽ tự động không còn hiệu lực.

(phần dành cho HFC)

Hà Nội, ngày tháng năm 2020

CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU HFCNGƯỜI NHẬN ĐƠN VÀ XÁC THỰC CHỮ KÝ CỔ ĐÔNGHà Nội, ngày tháng năm 2020
TỔ CHỨC/CÁ NHÂN ĐĂNG KÝ MUA
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

PHỤ LỤC 2: Mẫu giấy ủy quyền**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

..... ngày tháng năm 2020

GIẤY ỦY QUYỀN**1. BÊN ỦY QUYỀN:**

Tên cá nhân/tổ chức:

CMND/Hộ chiếu/CCCD/GCNDKDN số: cấp ngày

Tại

Địa chỉ:

Điện thoại:

Số cổ phần sở hữu:

Số trái phiếu được đăng ký mua:

2. BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN:

Tên cá nhân/tổ chức:

CMND/Hộ chiếu/CCCD/GCNDKDN số: cấp ngày

Tại

Địa chỉ:

Điện thoại:

Số cổ phần được ủy quyền đăng ký:

Số trái phiếu được ủy quyền đăng ký mua:

3. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

Bên ủy quyền đồng ý giao và Bên được ủy quyền đồng ý nhận đại diện cho Bên ủy quyền đăng ký mua Trái phiếu chuyển đổi của Công ty Cổ phần Xăng dầu HFC.

4. THỜI HẠN ỦY QUYỀN

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến ngày hoàn thành đăng ký mua Trái phiếu chuyển đổi của Công ty Cổ phần Xăng dầu HFC.

5. TRÁCH NHIỆM CỦA BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

Không được ủy quyền cho người thứ 3 để thực hiện các công việc nêu tại Giấy ủy quyền này.

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN**BÊN ỦY QUYỀN***(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)**(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)***Ghi chú:**

- Mỗi cổ đông chỉ được ủy quyền 1 lần. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác.
- Trường hợp luật sư thay mặt cho người ủy quyền ký giấy ủy quyền, chỉ được coi là hiệu lực nếu giấy ủy quyền đó được xuất trình cùng với thư ủy quyền cho luật sư hoặc bản sao hợp lệ của thư ủy quyền đó.
- Nếu Bên ủy quyền hoặc Bên nhận ủy quyền là tổ chức thì Giấy ủy quyền phải do Người đại diện theo pháp luật của tổ chức ký.

